



INSURANCE UPDATE

การสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 25 “Digitalization for The Thai Insurance Industry”

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้จัดสัมมนาการประกันภัยครั้งที่ 25 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศพาร์ค ในหัวข้อ Digitalization for The Thai Insurance Industry โดยในการสัมมนาดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทย รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยต่อทิศทางทางเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎา จินะวิจารณ์ะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” จากนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงการสัมมนาโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “Digital Economy in Thailand and Global Trend” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หัวข้อ “Disruptive Marketing in Digital Era” โดยคุณบงอร สุวรรณมงคล Managing Director and Founder, Hummingbirds Research and Digital Marketing Consultant หัวข้อ “Social Media Crisis Management” โดยคุณสุธีร์พันธุ์ สักกรวัตร ที่ปรึกษาทางด้าน แบนด์และการตลาดดิจิทัล และหัวข้อ “Cyber Risk Management” โดยคุณปริญญา หอมอเนก ประธานผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center Co., Ltd. และในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “TGIA 48th Anniversary Celebration Party” โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยุคดิจิทัล” เอกสารสรุปการสัมมนาและสรุปปาฐกถาพิเศษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tgia.org/upload/file_group/30/download_703.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาว ปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 612

การศึกษาดูงานการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ณ จังหวัดบุรีรัมย์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะผู้ประสานงานหลักกับภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ให้เริ่มต้นกระบวนการจัดหารูปแบบการประกันภัยโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 สมาคมฯ จึงได้ประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร ในการจัดศึกษาดูงานเพื่อรับฟังขั้นตอนวิธีการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี การประเมินความเสียหายของแปลงเพาะปลูกข้าว การบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและความเสียหายของแปลงเพาะปลูก พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการฯ ในระยะที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้รับประกันภัยภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีความเข้าใจและสามารถจัดทำรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐต่อไป โดยกำหนดจัดศึกษาดูงานขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นายธนพล ศรีหัตถ์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 513



โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - แม่สอด - เมียวดี)

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ - พิษณุโลก- แม่สอด - เมียวดี) โดยโครงการดังกล่าวจัดเป็นลักษณะการสำรวจเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข R9) จากจังหวัดพิษณุโลก ไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การสำรวจการค้า การลงทุน ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก การบรรยายเรื่องเขตเศรษฐกิจสีแฉกอินโดจีน จากประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก การฟังการบรรยายเรื่องการค้าชายแดน จากประธานหอการค้าจังหวัดตาก เรื่องพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด การค้า การลงทุน การขนส่ง และการค้าชายแดนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทสมาชิก และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวติดต่อได้ที่นายธีรสิทธิ์ ประพจนารักษ์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 516

INSURANCE PRODUCT

กรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับภาษาอังกฤษ

ตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบคำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2558 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สินได้แปลกรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นฉบับภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ให้ยกเลิกกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยไม่สามารถให้ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ ดังนั้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที่มีการเอาประกันภัยสำหรับกรรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้ได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกับกรรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบันโดยไม่ต้องออกกรรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนบท้ายสำหรับการให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติขึ้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ขณะนี้เอกสารดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน

กรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

ตามที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยคำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไปนั้น ดังนั้นเพื่อให้กรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักสอดคล้องกับกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวและมีเป็นฉบับมาตรฐานในรูปแบบเดียวกันกับกรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สินจึงได้ดำเนินการจัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) เพื่อนำไปใช้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

EVENT&ACTIVITIES

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559	โครงการประกันภัยข้าวนาปี	การศึกษาดูงานการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	สัมมนา เรื่อง “การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย”	ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559	ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย	สัมมนา เรื่อง “KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง”	โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพฯ



สำหรับบริษัทสมาชิกที่สนใจรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผ่าน TGIA Newsletter สามารถแจ้งความประสงค์ และ E-mail Address สำหรับรับข้อมูลได้ที่ chutimon@tgia.org และสามารถดาวน์โหลด TGIA Newsletter ได้ที่ <http://www.tgia.org>